



คตทนายข่าวพัฒนาการออนไลน์

OMBUDSMAN NEWS

ปีที่ 7 ฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560



จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 7 ฉบับที่ 44 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ฉบับนี้ เป็นการมาบอกกล่าวถึงการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดแพร่และจังหวัดลำพูน ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้โครงการ “ใช้ถนนปลอดภัยร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ” เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุแก่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลักดันให้บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนน เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนแก่เยาวชน นำร่องจุดแรกตรวจสอบเส้นทางอันตรายโซนภาคเหนือบนทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เด่นชัย) และการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีพิพาทเกี่ยวกับการครอบครองใช้ที่ดินระหว่างวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่และเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอเถลี จังหวัดลำพูน

ต่อดำเนินการจัดกิจกรรมดี ๆ ของสำนักงานภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้ร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนสอนผู้พิการทางการมองเห็น อีกทั้งได้ร่วมทำเล่นกิจกรรมกับน้อง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สุดท้าย เป็นการนำเสนอพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกันว่า พระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว มีที่มาอย่างไร มีกฎข้อบังคับ และบทลงโทษอย่างไร

กองบรรณาธิการ

Ombudsman News

ที่ปรึกษา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์, นายบุรณ์ ฐาปนกุลย์

บรรณาธิการบริหาร นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

บรรณาธิการ นายกรรชิ่ง อิศรางกูร ณ อยุธยา

กองบรรณาธิการ นางสาวรัตนสิริ ดวงวิชัย, นางสาวดารารัตน์ โพธิ์อุไร, นายอดิศักดิ์ นาคติกล
นายทศพล ทองธิราช, นางสาวพลอยไพลิน สารสิน, นายวินัย วิริยะฐานะกุล
นางสาวเกตุวิไล มาตแย้ม, นายพิวัฒน์ จอมจิต, นางสาวนพพรณ อิมดวง
นางสาวจันทรา กานต์ เจริญพิศกุล

ออกแบบศิลปกรรม นายธรรมณูญ กิจการ, นายพงษ์พัฒน์ เพร็ดพริ้ง

พิมพ์ที่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)



ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แพร่-ลำพูน

ตรวจสอบปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนำร่องเส้นทางลำปาง-เด่นชัย

ผลักดันรัฐบาลสู่การลดอุบัติเหตุทางถนน

และแก้ไขปัญหาระยะยาว และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอำเภอ



เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ตรวจสอบปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้โครงการ “ใช้ถนนปลอดภัยร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ” เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุแก่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลักดันให้บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนน เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนแก่เยาวชน นำร่องจุดแรกตรวจสอบเส้นทางอันตรายโซนภาคเหนือบนทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เด่นชัย) และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีพิพาทเกี่ยวกับการครอบครองใช้ที่ดินระหว่างวัดพระพุทธรบาทถ้าป่าไผ่และเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยถึงสถานการณ์ปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทยว่า จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2555 -2559 พบว่ามีสถิติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2559 จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นไปกว่าปี 2558 ถึงกว่า 1.5 หมื่นครั้ง รวมถึงอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น จำนวน 3,690 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3,808 คน และผู้เสียชีวิต 390 คน เป็นการเกิดอุบัติเหตุซึ่งสูงกว่าในปีที่ผ่านมา แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการและรณรงค์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อหวังผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องก็ตาม



ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้ริเริ่มโครงการ“ใช้ถนนปลอดภัยร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ” ขึ้น เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 230 (1) ที่บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ และมาตรา 230 (3) ที่กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ประกอบมาตรา 53 บัญญัติให้รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีแผนการดำเนินการ 4 ระยะ คือ

- 1) รวบรวมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
- 2) รับฟังปัญหาในการดำเนินการตามมาตรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหา
- 3) รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ
- 4) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและมาตรการที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาในเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นั้น ในลำดับแรกจะเน้นเส้นทางสัญจรสู่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญในหัวเมืองภูมิภาคต่าง ๆ ก่อน เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบนำร่องในโซนภาคเหนือ คือ เส้นทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เด่นชัย) เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเส้นทางหลักมุ่งสู่จังหวัดท่องเที่ยวในภาคเหนือ และเป็นเส้นทางสัญจรจากภาคเหนือไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย ซึ่งมีจุดเสี่ยงตั้งแต่แยกแม่แวม ตำบลบ่อเหล็กทอง อำเภออลอง จังหวัดแพร่ ถึงรอยต่อระหว่าง อำเภออลอง กับ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากข้อมูลของแขวงทางหลวงแพร่พบว่าในปี 2559 มีอุบัติเหตุ

ที่เกิดบนทางหลวงหมายเลข 11 กว่า 50 ครั้ง สาเหตุมาจากลักษณะทางกายภาพของถนนที่มีความลาดชัน เป็นทางคดเคี้ยว สลับขึ้นลงเขา โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายวัฒนา พุฒิศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูลสภาพปัญหาเพื่อประกอบการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศที่มีผลต่อการเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ และร่วมประชุมเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขและให้ข้อคิดเห็นเป็นประโยชน์ในจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“จากการศึกษาสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ 4 อันดับแรก คือ การเมาสุรา การขับรถเร็วเกินกำหนด การตัดหน้ากระชั้นชิด และทัศนวิสัยไม่ดีซึ่งสาเหตุเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้ขับขี่ที่ยังฝ่าฝืนกฎหมายและยังขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ดังนั้นการจัดทำโครงการเพื่อเสนอแนะในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้ จะเป็นการแสวงหาข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ทั้งในด้านสภาพปัญหา อันได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมผู้ขับขี่ สภาพถนนและสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งต้องร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในระยะยาวควรมีการสนับสนุนให้มีการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทสำคัญและแนะนำบุคคลในครอบครัวให้ระมัดระวังและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน” พลเอก วิทวัส กล้าวเพิ่มเติม

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคมเกี่ยวกับการครอบครองใช้ที่ดินระหว่างวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ และเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอเถลี จังหวัดลำพูน เป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายประทีป เจริญพร พลโท วรากร เพิ่มพูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายวีระชัย ภู่งูเพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กับพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอเถลี และผู้แทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถลี จังหวัดลำพูน ซึ่งผลจากที่ประชุม เจ้าคณะจังหวัดลำพูน มีคำสั่งให้พักตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ แล้วแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลป่าไผ่รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางวัดแนวเขตที่ดินใหม่ จากนั้นให้วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ออกโฉนด และเทศบาลตำบลป่าไผ่ยื่นขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)

จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคมเกี่ยวกับการครอบครองใช้ที่ดินระหว่างวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่และเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอเถลี จังหวัดลำพูน สืบเนื่องจากวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ได้เคยรับโอนที่ดินมาจากประชาชนรายหนึ่งในพื้นที่ซึ่งมีบริเวณส่วนหนึ่งเป็นเส้นทางสาธารณะแต่วัดได้นำพื้นที่ดังกล่าวใช้ประโยชน์เฉพาะวัดโดยไม่ให้ประชาชนเดินผ่านเส้นทางดังกล่าวจึงเกิดข้อพิพาทระหว่างวัด กับชาวบ้านต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึง ปัจจุบัน



โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560



เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

หนึ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายพระห่อหมกถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

สอง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนผู้พิการทางการมองเห็นได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนผู้พิการทางการมองเห็นที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์

สาม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมด้านจิตสำนึกของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตลอดจนลูกจ้างของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการทางการมองเห็นโดยการซื้อเครื่องดนตรีเบลไล่า (Bell-Lyra)

และสี่ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้จักและรับทราบเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจใหม่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ

ทั้งนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ว่า “เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พร้อมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ให้ขจรขยาย



ไปทั่วประเทศ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นทั่วทุกภูมิภาค โดยเป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่แนะนำ Application ผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิที่ตนเองพึงมีพึงได้ให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคม ณ พื้นที่ต่าง ๆ และได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การศึกษาพร้อมนิทานเสียง



และเครื่องดนตรีเบลไลล่า (Bell-Lyra) ให้กับโรงเรียนสอนผู้พิการทางการมองเห็น ได้มีโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ได้มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่จะก้าวเข้าสู่การศึกษาไทยในยุค 4.0 และสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านเครื่องดนตรี”

ทางด้านนายบุญ ฐาปนคุณย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าว ว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เช่น การจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรพร้อมกับการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน การมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้อง ๆ ผู้พิการทางการมองเห็น ได้มีโอกาสเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ให้มากขึ้น พร้อมให้กำลังใจกับน้อง ๆ นอกจากนี้ ได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานออกให้บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาทุกซ່อ้นแก่ประชาชนอีกด้วย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน”



ส่วนนายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวเสริมว่า “กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการให้โอกาสทางการศึกษา จึงได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มายึดถือปฏิบัติต่อภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้สอดคล้องกับกิจกรรมด้านการศึกษา”

สำหรับการดำเนินกิจกรรมของโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดขึ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 3 ครั้ง ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดแพร่ และจังหวัดขอนแก่น โดยได้มอบคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษา

และเครื่องดนตรีเบลไลล่าให้กับน้อง ๆ โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ส่วนการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา พร้อมให้ลงนามถวายพระพร และการนำประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานออกให้บริการคำปรึกษา คำแนะนำ และรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนนั้น ณ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดที่ตลาดนัดทุ่งลม และตลาดสี่แยกหนองเผาถ่าน ส่วนจังหวัดแพร่ จัดที่ตลาดแพร่ชมภูมิ่งและตลาดไต้รุ่งประชุชัยเมืองแพร่ และที่จังหวัดขอนแก่น จัดที่ตลาดชีท่าขอน ตลาดหนองใหญ่ ตลาดต้นตาล และตลาดไต้รุ่งรื่นรมย์

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัตินี้ ใช้แทนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่เดิม ซึ่งรวมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใสและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
3. คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
4. เน้นการวางแผนและประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
6. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส

จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัตินี้ มีขึ้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ (ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วม อันจะเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 15 หมวด จำนวน 132 มาตรา โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

1. โครงสร้าง แบ่งออกเป็น 15 หมวด จำนวน 132 มาตรา ดังนี้

มาตรา 1 – 5 บทนิยาม

มาตรา 6 – 15 หมวด 1 บททั่วไป

มาตรา 16 – 19 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

มาตรา 20 – 45 หมวด 3 คณะกรรมการ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ส่วนที่ 3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ส่วนที่ 4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

มาตรา 46 – 50 หมวด 4 องค์การสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

- มาตรา 51 – 53 หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- มาตรา 54 – 68 หมวด 6 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรา 69 – 78 หมวด 7 วิธีการจ้างที่ปรึกษา
- มาตรา 79 – 92 หมวด 8 วิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
- มาตรา 93 – 99 หมวด 9 การทำสัญญา
- มาตรา 100 – 105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
- มาตรา 106 – 108 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
- มาตรา 109 – 111 หมวด 12 การทำงานและการเพิกถอนการเป็นผู้ทำงาน
- มาตรา 112 – 113 หมวด 13 การบริหารพัสดุ
- มาตรา 114 – 119 หมวด 14 การอุทธรณ์
- มาตรา 120 – 121 หมวด 15 บทกำหนดโทษ
- มาตรา 122 – 132 บทเฉพาะกาล

2. การบังคับใช้ (มาตรา 3)

ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

3. นิยามศัพท์สำคัญ (มาตรา 4)

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินค้า” นั้น

“บริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขน

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน กับอาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้น

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงงานอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับ “อาคาร” นั้น เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ ถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ หรือเครื่องตกแต่ง

“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางราง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาที่ใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง มีดังนี้

1. ราคาที่ได้จากการคำนวณ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
4. ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด
5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
6. ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

กรณีที่มีราคาตาม 1. ให้ใช้ราคาตาม 1. ก่อน ถ้าไม่มีราคาตาม 1. แต่มีราคาตาม 2. หรือ 3. ให้ใช้ราคาตาม 2. หรือ 3. ก่อน โดยจะใช้ราคาตาม 2. หรือ 3. ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

กรณีที่ไม่มีราคาตาม 1. 2. หรือ 3. ให้ใช้ราคาตาม 4. 5. หรือ 6. ตามลำดับก่อน โดยจะใช้ราคาตาม 4. 5. หรือ 6. ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า

- เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ
- เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
- เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินตามกฎหมาย
- เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย หรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย
- เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์การอิสระ องค์การตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

4. หน่วยงานของรัฐสามารถขอยกกฎ ระเบียบภายใต้ พ.ร.บ.ขึ้นใช้เอง เพื่อความยืดหยุ่นและคล่องตัว (มาตรา 6)

กรณีรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว ให้กระทำได้ โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของ พ.ร.บ. นี้

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5. หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 8)

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้

1. คู่มีค่า : ต้องมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
2. โปร่งใส : ต้องกระทำอย่างเปิดเผย แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาเหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน
3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ต้องมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า
4. ตรวจสอบได้

6. ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อเสนอ (มาตรา 10)

ห้ามไม่ให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อเสนอที่เป็นสาระสำคัญ และเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

7. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (มาตรา 11)

ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภาครัฐ

8. ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

การจัดหาพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี (รมต.การคลัง) กำหนด

9. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต (มาตรา 16-18)

กำหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในลักษณะของการทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้เข้ายื่นข้อเสนอ และผู้สังเกตการณ์ โดยต้องตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้สังเกตการณ์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ ต้องมีความเป็นกลาง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

10. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 20-45)

กำหนดให้มีคณะกรรมการ 5 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าที่ กำหนดเสนอนโยบาย กฎ ระเบียบ ภายใต้ พ.ร.บ. นี้
2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขปัญหา ติความ และวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลาง
4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีหน้าที่ กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการความร่วมมือป้องกันการ ทุจริต กำหนดแบบข้อตกลงคุณธรรม
5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน มีหน้าที่ พิจารณาข้อร้องเรียนและวินิจฉัยอุทธรณ์

11. องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (มาตรา 46-50)

กำหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าที่

1. ดูแลและจัดหาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. จัดทำฐานข้อมูลราคาอ้างอิง
3. รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้
4. จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามหลักวิชาชีพ
5. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. นี้

กรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากกรมบัญชีกลางและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทำนองเดียวกัน

12. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (มาตรา 51-53)

1. ให้คณะกรรมการราคากลางกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างและต้องขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลาง
2. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุดอื่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร
3. กรณีขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีก

13. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 54-68)

กำหนดให้มี 3 วิธี ดังนี้ อาจกระทำได้โดยวิธี

- 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เข้ายื่น ข้อเสนอ
- 2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อย 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย
- 3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่น ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

- การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ต้องให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่

(1) วิธีคัดเลือก ให้ใช้ในกรณีต่อไปนี้

1. ประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอ หรือไม่ได้รับการคัดเลือก
2. เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือที่มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความชำนาญพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการมีจำนวนจำกัด
3. จำเป็น เร่งด่วน หากใช้วิธีประกาศเชิญชวนแล้วไม่ได้ผล
4. มีข้อจำกัดที่จำเป็นต้องระบุชี้ข้อ
5. จำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ
6. พสดุที่ต้องปกปิดหรือใช้ในราชการลับ
7. งานซ่อมที่จำเป็นต้องถอดตรวจ
8. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(2) วิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ในกรณีต่อไปนี้

1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
2. การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินที่กำหนดให้กฎกระทรวง
3. มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงราย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศและไม่มีพัสดุอื่นใดที่จะใช้ทดแทนได้
4. มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่อร้ายแรง และใช้วิธีประกาศเชิญชวนหรือวิธีคัดเลือกอาจล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
5. เป็นพัสดุที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ซื้อจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม โดยมูลค่าพัสดุที่เพิ่มเติม ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าพัสดุที่ได้ซื้อจ้างไว้ก่อนแล้ว
6. เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐ
7. เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
8. กรณีอื่นตามที่กำหนดกฎกระทรวง

- ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปในระบบของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด วัน เวลา สถานที่ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขอื่น ๆ

- ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบของกรมบัญชีกลาง

- ให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน ดังนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับราชการ
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา

กับราชการ

- หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ต้นทุนตลอดการใช้งาน
2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
3. บริการหลังการขาย
4. พัสตุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
7. เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดให้กฎกระทรวง

- เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายการทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

14.งานจ้างที่ปรึกษา (มาตรา 69-78)

กำหนดให้มี 3 วิธี ดังนี้ อาจจะกระทำได้โดยวิธี

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน

2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ

เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย

3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

- การจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีคัดเลือก ให้กระทำในกรณี ต่อไปนี้

1. ประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอ หรือไม่ได้รับการคัดเลือก
2. เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวน
3. มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างจำนวนจำกัด
4. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- วิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ในกรณีต่อไปนี้

1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

2. การจ้างในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิดวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง
3. เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
4. เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว
5. เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ อาจล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหาย
6. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา
- หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษา

1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
2. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
3. จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน
4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน
5. ข้อเสนอทางการเงิน
6. เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานประจำ ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุด

- กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานหรืองานที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด

- กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ได้คุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

15.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (มาตรา 79-92)

กำหนดให้มี 3 วิธี ดังนี้ อาจกระทำได้โดยวิธี

- 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
- 2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่น

ข้อเสนอ

3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เป็นงานที่เลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้เสนอแนะ

4) วิธีประกวดแบบ : เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูทางศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่นตามที่กำหนด

- การจ้างออกแบบฯ ด้วยวิธีคัดเลือก ให้กระทำได้ในกรณี ต่อไปนี้

1. ประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอ หรือไม่ได้รับการคัดเลือก
2. เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างจำนวนจำกัด

3. เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือใช้ความคิด ซึ่งหน่วยงานไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้

4. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- วิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ในกรณีต่อไปนี้

1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

2. ให้ใช้กับงานที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง

3. เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ อาจล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหาย

4. เป็นงานที่ต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

5. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- วิธีประกวดแบบให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา

- หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษา

1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา

2. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน

3. จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน

4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน

5. ข้อเสนอทางการเงิน

6. เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม และต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพนั้นด้วย

- ผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น

16. การทำสัญญา (มาตรา 93-99)

- กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด

- ทั้งนี้ แบบสัญญาให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

- ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำสัญญาตามแบบหรือไม่อาจใช้สัญญาที่สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบได้ หรือไม่อาจส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบได้ทันเวลา ให้สามารถส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบในภายหลังได้

- สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว

- หน่วยงานอาจมีข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ทำตามแบบสัญญา เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ
3. คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำข้อตกลง
4. กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

- สัญญาที่มีการลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง ต้องเผยแพร่ในระบบของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน

17.การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (มาตรา 100-105)

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ โดยองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

18.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (มาตรา 106-108)

กำหนดให้ผลการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

19.การทิ้งงาน (มาตรา 109-111)

ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ดังนี้

1. เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด
2. คู่สัญญา ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
3. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. เมื่อผลของการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานออกแบบหรืองานก่อสร้าง มีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
5. ผู้ให้บริการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

20.การบริหารพัสดุ (มาตรา 112-113)

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ

21.การอุทธรณ์ (มาตรา 114-119)

กำหนดให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์ในเรื่อง ดังนี้

1. การเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผล
2. หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน พ.ร.บ. นี้
3. กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน พ.ร.บ. นี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

- โดยต้องยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงาน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง และ
- ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่รับอุทธรณ์
- ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
- หากไม่เห็นด้วยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว
- เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว
- หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว
- กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีต่อการจัดซื้อจัดจ้างมีนัยสำคัญให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เหมาะสม ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
- ถ้าผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว

22. บทกำหนดโทษ (มาตรา 120-121)

เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. นี้

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน พ.ร.บ. นี้ โดยมีขอบ

โดยกำหนดให้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท และผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดดังกล่าวด้วย

กำหนดโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบ

การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยกำหนดให้มีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

23. บทเฉพาะกาล

ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่น รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ



สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักอำนวยการ และสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่ โดยการร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ พัดลม และเครื่องดนตรีเบสโลล่า ให้กับนักเรียนผู้พิการทางการมองเห็น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่



นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา



นายบุรณัฐ ฐาปนกุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสถิต วิทิตยนตรการ นายอำเภอพยุห์ และ พ.ท. ไพรัตน์ ดาษดา ผบ.ป.6 พัน.16 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของผู้เดือดร้อนพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรบ้านโนนสว่างหมู่ที่ 6, 15, 17 และ 18 รวมถึง หมู่ 12 บ้านกระหวั่น ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 300 ถุง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ



พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัลลิวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายวัฒนา พุฒิศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อเหล็กทอง กรณี ปัญหา อุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณแยกแม่แวม ตำบลบ่อเหล็กทอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการ “ใช้ถนนปลอดภัย ร่วมใจกันป้องกันอุบัติเหตุ” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่





พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านดอนทราย โดยมี นายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่



นายบุญธ ฐาปนคุณย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย คณะ ประชุมหารือร่วมกับนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ไม่ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับผู้ร้องเรียน และกรณี การแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินบริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดศรีสะเกษ



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงาน GovChannel Roadshow 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่และช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินกับประชาชนในจังหวัดชลบุรีได้รับทราบ ซึ่งภายในงาน นายสงัด ปัลลิว รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้ให้เกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ “ราชการทันสมัยกับงานบริการดิจิทัลเพื่อประชาชนที่รวดเร็ว ทันใจ” อีกด้วย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะไฮด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี





พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่อำเภอสี จังหวัดลำพูน เพื่อประชุมหารือ และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายวีระชัย ภู่งูเพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีพิพาทเกี่ยวกับการครอบครองใช้ที่ดินระหว่างวัดพระพุทธรบาท ถ้ำป่าไผ่และเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสี จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้มอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การศึกษา แก่โรงเรียนก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ ในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายสามารถ สุทะ ครูประจำโรงเรียนก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อำเภอสี จังหวัดลำพูน



พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “Good Public Governance: Ombudsman’s Perspective” (ธรรมาภิบาลภาครัฐ: มุมมองของผู้ตรวจการแผ่นดิน) ตามคำกราบเรียนเชิญของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธรรมาภิบาล (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผู้บริหารและนิสิตของคณะรัฐศาสตร์ ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ เรือนจุฬานฤมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดโครงการสัมมนาประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างชีวิตให้ balance เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข” เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

“ประเพณียี่เป็ง”

ทุกวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของล้านนา ภาพโคมไฟน้อย ๆ ดวงน้อย ๆ ลอยละลิวส่องแสงสว่างเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนั่นเป็นสัญลักษณ์ของ “ประเพณียี่เป็ง” หรือประเพณีเดือนยี่ หรือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา ซึ่งประเพณีนี้ดึงดูดใจใคร่ที่อยากไปสัมผัสกับความตระการตาเหล่านี้สักครั้ง

หากท่านใดมีข้อติชม ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาส่งรายละเอียดมาได้ที่
สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือ ตู้ ปณ.333 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215
โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 9163, 0 2141 9262 และ 0 2141 9269
โทรสาร 0 2143 8364

CONTACT

หาก...ไม่ได้รับความเป็นธรรม จาก ข้าราชการ หรือ พนักงานของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ
ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร. 1676 (ฟรีทั่วประเทศ)



จดหมายข่าว
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สิ่งตีพิมพ์

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 11/2552
ปณฝ.ศูนย์ราชการฯ 10215



สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรสาร 0 2141 9100 โทรสาร 0 2143 8341 www.ombudsman.go.th

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตู้ ปณ.333
ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
กรุงเทพฯ 10215
OFFICE